



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

การตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ณ อาคารแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐



Say NO To Foam



Cluster
อนามัยสิ่งแวดล้อม



ตามที่ อธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย (นำทีมโดย นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ดำเนินการตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ อาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) โดยดำเนินการร่วมกับ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (นำทีมโดย น.ส.พิตตินันท์ แสนสิงห์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ) ในการตรวจเยี่ยม ได้รับเกียรติจาก นางสุรีย์ จิรรัตนโสภาก ผู้อำนวยการอาวุโส และนางจิระพร พุทธิรักษา ผู้บริหารส่วน ส่วนบริการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รพท. ให้เกียรติร่วมต้อนรับ โดย รพท. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ “โครงการห้องอาหารสโมสร รพท. ก้าวสู่องค์กรปลอดโฟม ๑๐๐% ในปี ๒๕๖๐” กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การเชิญผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแบบต่าง ๆ มานำเสนอ และได้เสนอคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิสังคมของ รพท. เพื่อพิจารณาโครงการ และได้มีการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการค้าอาหาร รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รพท. ทราบ ผ่านเมนูตั้งโต๊ะ การจัดนิทรรศการ ในประเด็นอันตรายที่เกิดจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น จากนั้นได้ดำเนินการ kick off เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจากผลการดำเนินงานได้มีการขยายผลสู่แผงลอยจำหน่ายอาหารภายนอก รพท. ด้วย



จากนั้น เป็นการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ณ ห้องอาหารสโมสร รพท. รวมถึงตรวจประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% ผลการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่ผลิตจากชานอ้อย และพลาสติก ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ประเภทพลาสติกและประเภทอื่นๆ ที่ปลอดภัย รวมถึงได้ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับ กองสุขาภิบาลอาหาร กทม. โดยผลการตรวจประเมิน รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป รพท. จะขยายผลการดำเนินงานสู่หน่วยงานในภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกลุ่มของโรงเรียน และสถานประกอบการกิจการด้านอาหาร ต่อไป



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH